

GIẤY ĐĂNG KÝ THAM GIA VĂN NGHỆ 2023

申込先 「INTERNATIONAL DAY」準備会
〒540-0004 大阪市中央区玉造2-24-22
大阪教区本部事務局内
2-24-22 tamatsukuri chuo-ku OSAKA
TEL 06-6942-1784 FAX 06-6920-2203
Email sinapis@osaka.catholic.jp

Những điều lưu ý

Thời gian biểu diễn tiết mục văn nghệ cho mỗi nhóm khoảng 8 phút.
Trong trường hợp trời mưa, phần sân khấu sẽ được căng lều để tránh mưa.

Những ai muốn đăng ký tham gia tiết mục văn nghệ vào ngày lễ quốc tế.
Xin vui lòng cho biết rõ những dụng cụ được dung trong ngày hôm đó (chẳng hạn: Micro, nhạc cụ,)

Đầu đĩa CD, máy Cassette...xin đơn vị đăng ký tham gia tự chuẩn bị
Về phần âm thanh, ban tổ chức sẽ chuẩn bị
Hãy chuẩn bị bộ khuếch đại của riêng bạn. Chúng tôi chưa sẵn sàng.

Tên nhóm			
Người chịu trách nhiệm người phải có mặt vào ngày lễ			
Địa chỉ	〒		
TEL		FAX	
E-mail			

Số lượng người tham gia	người		
Tên nhóm trình diễn			
Thiết bị được sử dụng			
Ví dụ; đàn ghita 3 cây; Organ 1 cái; Micro 2 cái			

★ Đơn vị nào có nguyện vọng vận chuyển hàng hóa bằng xe hơi.

Loại xe	Ví dụ; TOYOTA CALLORA	Bảng số xe	Ví dụ; 大阪 あ 12-34
Tên người đăng ký xe vận chuyển hàng hóa		số điện thoại người liên hệ phải có mặt vào ngày lễ	
Giấy phép Điểm đến	〒		

Hạn chót đăng ký: 2023.9.30

Nếu có các ứng dụng vượt quá số lần mở, chúng tôi sẽ quyết định bằng xổ số.

Tôi sẽ gửi nó vào ngày 2023.10.4

Tên người gửi	TEL
Giờ, ngày...tháng gửi	FAX

ĐĂNG KÝ BIỂU DIỄN SÂN KHẤU

NGÀY LỄ QUỐC TẾ Được diễn hoạt hàng năm bằng các cách khác nhau, âm nhạc, khiêu vũ và ẩm thực từ các quốc gia khác nhau

Để tham gia, xin vui lòng đọc và chú ý đến các điểm dưới đây:

1. Số lượng người tham gia có hạn.

Nếu có những ứng dụng vượt quá số lượng vị trí tuyển dụng, chúng tôi sẽ quyết định bằng cách bốc thăm.

Các gian hàng và sân khấu sẽ được dựng ở bãi đậu xe. trong trường hợp mưa Một chiếc lều sẽ được dựng lên trên sân khấu.

2. Khi bạn đã quyết định tham gia, chúng tôi sẽ gửi cho bạn một lưu ý cảnh báo, số quầy, bản đồ hướng dẫn về bãi đậu xe gần đó và giấy phép ra vào (chỉ khi được yêu cầu).

Thông báo các điểm cần lưu ý này sẽ được gửi đến địa chỉ của ứng viên.

Nếu bạn đang sử dụng ô tô để chở và dỡ hàng, hãy đặt "giấy ra vào bãi đậu xe" trên bảng điều khiển và xuất trình.

Vui lòng dỡ hành lý của bạn và sau đó rời đi ngay lập tức theo hướng dẫn. Không có chỗ đậu xe trong ngày. Xin vui lòng không đậu xe trên những con đường xung quanh.

3. Theo các khuyến nghị từ Tòa thị chính, Đô thị, Giáo xứ và quyết định đúng đắn của Tổng giáo phận có khả năng hủy bỏ bữa tiệc. Ví dụ: trong trường hợp thiên tai, để ngăn chặn sự lây lan của dịch cúm, hoặc covid_19, v.v. Chúng tôi yêu cầu sự hiểu biết đúng đắn.

4. Sân khấu sẽ được dựng như hình bên dưới, phía trước nhà thờ, phía đông của nhà thờ. Văn Phòng Tổng Giáo Phận.

